

Số: 12/BC-UBND

Kỳ Văn, ngày 13 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO

**Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 20/3/2012
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống
văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.**

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Xã Kỳ Văn là xã bán sơn địa, nằm phía Tây Nam của huyện Kỳ Anh, cách trung tâm hành chính huyện khoảng 16km về phía Nam, Phía Bắc giáp xã Kỳ Thọ, Kỳ Thu; Phía Nam giáp xã Kỳ Tân; Phía Tây giáp xã Kỳ Trung, Kỳ Tây; Phía Đông giáp xã Kỳ Tân, Kỳ Thu; Diện tích tự nhiên 2.443,89 ha, trong đó đất nông nghiệp 540,6 ha, đất lâm nghiệp 1033,7 ha, đất nuôi trồng thủy sản 190,02 ha; Tổng cả xã có 6641 nhân khẩu với 1929 hộ; Tỷ lệ tăng dân số: 1,1%, trong đó tỉ lệ tăng cơ học là 1,5%. Cơ cấu hành chính gồm 08 thôn, 12 chi bộ Đảng với 262 đảng viên trong đó có 08 chi bộ thôn, 02 chi bộ trường học, 01 chi bộ Công an, 01 chi bộ khối nông thôn; Xã có diện tích lớn đất nông nghiệp nên thuận lợi phát triển các cây chủ lực, cây bản địa, phát triển lâm nghiệp kết hợp với mô hình kinh tế trang trại.

Về hạ tầng - kỹ thuật: xã thuận lợi khi có đường Quốc lộ 1A đi qua, đường liên xã Văn - Tây, liên xã Văn - Trung chạy qua địa bàn xã, góp phần thuận lợi và phát triển kinh tế, thương mại - dịch vụ của bà con nhân dân. Cơ sở vật chất trường học, điện, trạm y tế, thủy lợi tương đối đầy đủ đáp ứng nhu cầu của bà con nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo sau phúc tra năm 2021 là 5,21%, cận nghèo 3,7%, đời sống nhân dân sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp và lâm nghiệp; Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 là 38,86 triệu đồng/người/năm; có 37 doanh nghiệp, HTX, THT trên địa bàn.

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của huyện ủy - HĐND - UBND và các phòng ban cấp huyện, đặc biệt là các đồng chí trong đoàn công tác chỉ đạo xã theo Quyết định 575 của Ban Thường vụ huyện ủy; sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, công tác quản lý điều hành của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động, sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của nhân dân đã làm cho kinh tế - xã hội của địa phương từng bước phát triển, an ninh chính trị ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên.

Đảng bộ đã phát huy được vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa

phương; công tác xây dựng đảng ngày càng được đổi mới và củng cố, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được triển khai một cách đồng bộ và mang lại kết quả tích cực, dân chủ trong đảng và trong xã hội được mở rộng, kỷ luật, kỷ cương được quan tâm. Công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng từng bước thực hiện một cách có hiệu quả; vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. Xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020 lũy kế đến nay 4/8 khu dân cư đạt khu dân cư Kiểu mẫu, năm 2022 được huyện giao nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới Nâng cao. Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị ổn định; công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng tiếp tục được chú trọng.

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản như trên, tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp. Đặc biệt, đại dịch Covid -19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân; công tác cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực chuyển biến chậm; trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; đời sống, việc làm của nhân dân gặp nhiều khó khăn. Những vấn đề trên đã tác động không nhỏ đến kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 20-CT/TU, ngày 20/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện nội dung của Chỉ thị:

Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị 20-CT/TU, ngày 20/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung quan tâm chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức, chuyên sâu về nội dung như: Thông qua tổ chức hội nghị; lớp tập huấn...; các hình thức trực quan sinh động: sân khấu hóa, hội thi, hội diễn và bằng hệ thống truyền thanh cơ sở

Trong những năm gần đây, công tác tuyên truyền được triển khai thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin và các phương tiện truyền thông đại chúng, Công tác tuyên truyền, quán triệt được phát huy hiệu quả, từ khâu đa dạng về hình thức, chú trọng về nội dung đã thu hút sự quan tâm, giúp cán bộ, đảng viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân tiếp cận nhanh và nắm vững các nội dung cũng như văn bản liên quan về thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của tầng lớp nhân dân.

1.1 Những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và các ban ngành đoàn thể trong thực hiện chỉ thị:

Để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào thực hiện Chỉ thị 20-CT/TU, ngày 20/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Chỉ đạo xã

hàng năm đều xác định những nhiệm vụ trọng tâm để triển khai nâng cao chất lượng phong trào cho phù hợp với từng giai đoạn. Tập trung triển khai công tác vận động nhân dân treo cờ Đảng, cờ tổ Quốc trong các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị, Tết cổ truyền của dân tộc theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ công tác vận động, tỉ lệ các hộ gia đình treo quốc kỳ trong dịp tết nguyên đán đạt từ 98% trở lên, các ngày Kỷ Niệm đạt từ 70 -75% những việc làm thiết thực nêu trên đã góp phần tạo sự chuyển biến và hành động trong nhân dân đồng thời Ban hành quy chế **“Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn”**; thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ Đảng viên và nhân dân, đoàn viên thanh niên, các em học sinh không rải tiền thật, rắc vàng mã trên đường đưa tang, thực hiện tốt cưới văn minh tiết kiệm và tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vấn đề nổi cộm tại các thôn, trên các lĩnh vực như: Trật tự xã hội, vệ sinh môi trường, dân số - kế hoạch hóa gia đình và các tệ nạn xã hội khác...

1.2 Việc ban hành các văn bản cụ thể hóa các nhiệm vụ:

Ban thường vụ Đảng ủy đã ban hành Quyết định số 35-QĐ/ĐU, ngày 15/3/2013 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng nếp sống Văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, quyết định số 05-QĐ/ĐU, ngày 20/4/2015 về việc Ban hành Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ xã Kỳ Văn Khóa XVI - nhiệm kỳ 2015 - 2020, quyết định số 08-QĐ/ĐU, ngày 20/8/2015 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở quan tâm chỉ đạo và thực hiện các chỉ thị Nghị quyết của các cấp.

2. Công tác triển khai thực hiện và phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị của cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể:

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền, giáo dục đảng viên, cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân hiểu và thực hiện đúng các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ công dân; thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, nhất là vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của nhân dân. Các ban, ngành, đoàn thể ở xã đã được tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 30- CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa VIII), Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Nghị định của Chính phủ về xây dựng và thực hiện Chỉ thị 20-CT/TU, ngày 20/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

2.1 Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị:

- Trong quá trình xây dựng hương ước để phát động giữ vững danh hiệu Làng văn hóa đều đưa nội dung thực hiện nếp sống văn hóa vào hương ước ở các thôn, các nhà văn hóa thôn đều được Niêm yết các nội quy thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng. UBND xã đã ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn, từ khi Quy chế được ban hành Ban Chỉ đạo đã định hướng cho tiêu ban ở các thôn lồng ghép triển khai phong trào

“TĐĐKXDĐSVH” với việc thực hiện “Quy chế dân chủ ở cơ sở để xây dựng các thôn văn hóa và đã mang lại hiệu quả nhất định. Hàng tháng đều kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự giao thông, quảng cáo biển hiệu, không đúng nội dung, xử lý các điểm đổ rác không đúng nơi quy định gây ô nhiễm môi trường...

- Xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội:

UBND phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội tuyên truyền những nội dung của Chỉ thị 27/CT-TU ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chỉ thị số 14/1998/CT-TTg ngày 28/02/1998 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc thực hiện nếp sống Văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”, Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện nếp sống Văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trong cán bộ công chức nhà nước, cán bộ, đoàn viên Thanh niên, đoàn viên công đoàn và nhân dân ở các khu dân cư.

2.2. Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội:

Triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 22/7/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 27- CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (Khóa VIII), Chỉ thị 20-CT/TU, ngày 20/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội”.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện phong trào, cấp ủy Đảng, chính quyền luôn chú trọng về công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện nghiêm túc các Kết luận và Chỉ thị các cấp, công tác sơ kết, tổng kết phong trào theo từng giai đoạn hàng năm, 5 năm và 10 năm nhằm động viên và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết.

Công tác tổ chức tập huấn nghiệp vụ phong trào cũng được Ban Chỉ đạo duy trì tổ chức tập huấn hàng năm nhằm phổ biến các văn bản quy định mới và hướng dẫn chuyên môn cho Ban Chỉ đạo xã, ban vận động các thôn, Trong 10 năm qua đã tổ chức được 12 lớp tập huấn với trên 1.000 lượt người tham gia.

2.3. Việc xây dựng, phát hiện các mô hình nhân tố mới, các chuẩn mực mới:

- Trong 10 năm qua, các mô hình trong phong trào “ Cưới văn minh tiết kiệm” phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã và đang đi vào chiều sâu, nội dung thiết thực, tập trung vào công tác tuyên truyền vận động các cặp vợ chồng đến đăng ký kết hôn tại UBND xã, phong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm, các nguồn tin cung cấp cho lực lượng công an đều có chất lượng, công tác hòa giải ở cơ sở được chú trọng. 8/8 thôn không có tệ nạn và tội phạm ma túy.

2.4. Công tác phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị của cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể:

- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội luôn đề cao và phát huy quyền dân chủ đại diện của Nhân dân thông qua các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, hoạt động các ban của Hội đồng, các tổ đại biểu và các đại biểu HĐND để giám sát kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Qua đó, Nhân dân đã tin tưởng, phản ánh những tâm tư nguyện vọng và kiến nghị với chính quyền đúng nơi, đúng chỗ; các ngành quản lý nhà nước đã kịp thời giải quyết dứt điểm các vụ việc do Nhân dân phản ánh, kiến nghị, cơ bản đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

- Trong 10 năm qua, xã đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh xã và các thôn xóm, tuyên truyền trực quan bằng pa nô áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, văn nghệ cổ động, tuyên truyền trong sinh hoạt các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các Câu lạc bộ và trong các cuộc họp nhân dân tại thôn, từ đó nhân dân đã ý thức được và hưởng ứng phong trào “TĐĐKXDĐSVH” góp phần quan trọng và cũng là động lực thúc đẩy từng bước đưa đời sống tinh thần của nhân dân ngày một đi lên, hàng năm tỷ lệ “Gia đình văn hóa”, “Gia Đình thể thao” được nâng cao “Danh hiệu Làng văn hóa luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền đoàn thể từ xã đến thôn quan tâm và giữ vững sau 3 năm hoặc 5 năm công nhận lại.

- Hệ thống Truyền thanh từ xã đến thôn thường xuyên tuyên truyền về công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và phổ biến, giáo dục pháp luật, chuyên mục “xây dựng đời sống văn hóa” và chuyên mục “pháp luật và đời sống” “Cưới văn minh tiết kiệm” để tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, những gương điển hình người tốt, việc tốt.

- Các đoàn thể chính trị - xã hội từ xã đến thôn, đã phối hợp tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, đoàn viên, gắn với hoạt động của các Câu lạc bộ như: Câu lạc bộ gia đình văn hóa không sinh con thứ 3, Câu lạc bộ tự giúp nhau, Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, phòng chống bạo lực gia đình. Nhờ đó, tiếp tục tạo được sự chuyển biến trong nhận thức của nhân dân về xây dựng nếp sống văn hóa trong tình hình mới.

2.5. Công tác biểu dương, khen thưởng, phê bình, kỷ luật và xử lý vi phạm.

- Trong cuộc vận động thực hiện Chỉ thị 20-CT/TU, ngày 20/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, cuộc vận động “TĐĐKXDĐSVH” ở khu dân cư đã phát hiện nhiều gương điển hình tiêu biểu ở cán bộ thôn xóm, các đồng chí luôn tận tụy, không mệt mỏi xây dựng phong trào như Đồng Chí Trần Thanh Huy, Đ/c Trần Thị Xinh, Đ/c Phan Văn Hương, Đ/c Dương Văn Lý...

- Với tập thể có BTV, BCH đoàn và hội LHPN, hội CCB đã nêu cao tinh thần tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và con em trong độ tuổi xây dựng gia đình thực hiện tốt chỉ thị 27 trong việc cưới, việc tang, lễ hội,

- Trong cuộc sống hàng ngày, còn có rất nhiều gương “người tốt, việc tốt” xuất hiện trong quá trình thực hiện cuộc vận động ở cơ sở, tạo nét đẹp văn hóa trong cộng đồng dân cư ngày càng đậm nét hơn.

3.Những kết quả cụ thể:

3.1 Những chuyển biến về nhận thức của cấp ủy Đảng chính quyền, các ban ngành đoàn thể, cán bộ đảng viên và Nhân dân tuệ khi ban hành Chỉ thị

Cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể và nhân dân đã nhận thức rõ trách nhiệm, xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp, triển khai có hiệu quả việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 20, đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước ở các cấp. Trước hết phải nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp trong thực hiện đề đảng viên và nhân dân noi theo. Tiếp tục nâng cao chất lượng các danh hiệu gia đình văn hóa, làng xã văn hóa, cơ quan công sở văn minh. Gắn việc thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW với việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI), Chỉ thị 35-CT/TU (khóa XVI), Kết luận 05-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định 33/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh và các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

- Công tác xây dựng “Gia đình văn hóa” “ Gia đình thể thao” xã đã triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Trung ương, của tỉnh, huyện từ việc tổ chức đăng ký đến bình xét, công nhận và cấp Giấy chứng nhận cho các hộ đạt chuẩn GĐVH. Việc bình xét GĐVH, GĐTT được xã, thực hiện chặt chẽ, công khai, dân chủ có tác dụng giáo dục. Những nội dung được chú ý khi bình xét Gia đình văn hóa là việc chấp hành luật pháp của Nhà nước về an toàn giao thông, gia đình không có người mắc tệ nạn xã hội, giữ gìn vệ sinh môi trường, gia đình hòa thuận, không có bạo lực trong gia đình, tham gia sinh hoạt thôn, tổ dân phố và tương trợ cộng đồng. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã có tác dụng góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về vai trò, vị trí quan trọng của gia đình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, coi đầu tư cho gia đình là đầu tư cho phát triển

Trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, hoạt động của các Câu lạc bộ Ông bà mẫu mực con cháu hiếu thảo, Câu lạc bộ Gia đình văn hóa, Câu lạc bộ không sinh con thứ 3, câu lạc bộ tự giúp nhau, đã phát huy hiệu quả tốt.

3.2 Kết quả công tác chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền trong thực hiện Chỉ thị:

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, tổ chức thực hiện củ chính quyền địa phương, công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân việc thực hiện Chỉ thị 27-

CT/TW, ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII), Chỉ thị 20-CT/TU, ngày 20/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội đã đạt được những kết quả đáng trân trọng. Từ việc cưới, tang, lễ hội ở địa phương xã nhà được thực hiện gọn nhẹ hơn, giảm bớt những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; các phong tục, tập quán tốt đẹp được phát huy. 8/8 thôn đã chủ động đề ra các quy ước, hương ước, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn và phát huy thuần phong, mỹ tục, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, tạo niềm tin trong nhân dân.

3.3 Kết quả thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới:

- **Việc cưới:** Tổ chức gọn nhẹ, văn minh, tiết kiệm, phù hợp với phong tục tập quán ở địa phương, với những năm đầu thực hiện Chỉ thị đã tuyên truyền vận động hạn chế tối đa việc tổ chức ăn uống, chỉ được phép mời khách trong dòng tộc, láng giềng và nội bộ cơ quan, đơn vị; khuyến khích tổ chức lễ cưới tập thể, cưới bằng tiệc ngọt. Cán bộ, đảng viên có con xây dựng gia đình là phải thực hiện trước để nhân dân noi theo. Đặc biệt trong những năm gần đây do ảnh hưởng dịch Covid 19 nên việc, việc tang và lễ hội đều được hạn chế.

3.4. Việc tang: Thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước trong tổ chức tang lễ. Mọi nghi thức trong tang lễ phải được thực hiện trang nghiêm, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống văn hoá của địa phương, đảm bảo thời gian quy định; không bày cỗ mời khách trong tang lễ; hạn chế sử dụng rượu bia trong quá trình tang lễ; không lấn chiếm lòng đường dựng rạp; không rải vàng mã, tiền dọc đường; chỉ dùng vòng hoa chung cho các đoàn phúng viếng, chỉ dùng bức trướng cho đại tộc và cơ quan công tác của tang chủ; sử dụng trống kèn trong đám tang theo quy định và không kéo dài sau 22 giờ đêm và trước 5 giờ sáng.

3.5. Lễ hội: Tổ chức thiết thực, tiết kiệm, đúng quy chế, quy định của địa phương và khi được cấp ủy đảng, chính quyền cho phép.

3.6. Việc tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống các ngành và đón nhận danh hiệu thi đua:

- Thực hiện hưởng dân của cấp trên và quy định chi tiêu nội bộ giữa thủ trưởng cơ quan và BCH công đoàn, nên trong việc tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống các ngành và đón nhận danh hiệu thi đua đề tổ chức đầy đủ đúng quy định như: Ngày kỷ niệm của các ban ngành đoàn thể, ngày khởi quản lý nhà nước đề có hoa và quà của Đảng ủy và UBND xã đến chúc mừng.

3.7 Kết quả xóa bỏ các hủ tục lạc hậu:

- Về việc cưới: nhằm đẩy mạnh thực hiện nếp sống mới, lấy đối tượng đoàn viên thanh niên, cán bộ, công chức và viên chức làm gương để vận động con em địa phương thực hiện đồng bộ trên địa bàn.

- Về việc tang: Trong các năm qua, đa số các đám tang trên địa bàn không có các hủ tục lạc hậu, rườm rà, không rải vàng mã trên đường đưa tang.

Việc ăn uống linh đình sau lễ tang đã được giảm bớt, việc điều phúng bằng rượu chè được bỏ hẳn thêm vào đó là việc thăm nom đi lại động viên gia đình được đề cao.

4. Đánh giá chung:

Việc Chỉ thị 20-CT/TU, ngày 20/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội ở xã nhà trong 10 năm qua, đã đạt được nhiều kết quả khả quan, đáng phấn khởi. Chỉ thị đã đi vào chiều sâu và thực hiện đạt hiệu quả thiết thực, được nhân dân đồng thuận cao. Vai trò và trách nhiệm của các ban, ngành liên quan, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội được đề cao. Những kết quả của cuộc vận động góp phần xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa lành mạnh trong nhân dân; khơi dậy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc như “Uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, “tình làng nghĩa xóm”; xóa bỏ được các hủ tục lạc hậu, góp phần nâng cao đời sống vật chất Văn hóa và tinh thần của nhân dân, không ngừng thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.

III. TÒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN, BÀI HỌC KINH NGHIỆM:

1. Tôn tại, hạn chế:

- Tuy vậy trong việc thực hiện Chỉ thị vẫn còn một bộ phận thực hiện chưa nghiêm, lợi dụng khi thiếu vắng sự quản lý của các cấp chính quyền

- Ý thức chấp hành pháp luật, của một bộ phận chưa cao, vệ sinh môi trường sau việc, việc tang của một số nhân dân vẫn còn hạn chế.

- Công tác tuyên truyền vận động của các cấp, các ngành đoàn thể chưa được thường xuyên và liên tục.

2. Nguyên nhân của các hạn chế:

a) Nguyên nhân khách quan:

- Chỉ thị được gắn kết nhiều tiêu chí về kinh tế, văn hóa - xã hội ở cơ sở, nhưng việc chỉ đạo của các cấp các ngành có đôi lúc vẫn chưa được chuyên sâu cán bộ thôn, luôn thay đổi theo nhiệm kỳ bầu cử dẫn đến hiệu quả chưa cao.

- Các văn bản chỉ đạo từng năm của các cấp có thẩm quyền vẫn còn thiếu, chưa mang tính thường xuyên.

- Quá trình công nghiệp hóa diễn ra với tốc độ khá nhanh, góp phần nâng cao mức sống của nhân dân. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển cũng phát sinh một số vấn đề phức tạp theo tinh thần nếp sống mới.

b) Nguyên nhân chủ quan:

- Ban chỉ đạo xã, tiểu ban ở các thôn có những thời điểm chưa thật sự quan tâm đến Chỉ thị và phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, công tác chỉ đạo kiểm tra giám sát chưa được thường xuyên.

3. Bài học kinh nghiệm:

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TU, ngày 20/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội. Ban chỉ đạo rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

1. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của ban, ngành liên quan, Mặt trận Tổ quốc xã và các đoàn thể chính trị - xã hội, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị và thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

2. Tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về thực hiện tốt việc cưới, tang, lễ hội.

3. Tăng cường trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từ xã đến thôn. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và định kỳ tổ chức các hội nghị biểu dương khen thưởng kịp thời để cổ vũ động viên phong trào.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ:

Thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ 9 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XI) “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, mà trọng tâm là tập trung thực hiện có hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở địa bàn dân cư, các cơ quan, đơn vị, đoàn kết, dân chủ, văn minh, đạt chuẩn thực chất về văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, góp phần xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống tốt đẹp và đời sống văn hoá, phong phú, lành mạnh trong xã hội, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Tăng cường công tác quản lý các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá, bài trừ các loại văn hoá phẩm phản động, độc hại...

2. Giải pháp:

Phấn đấu đến năm 2022 xã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ sau:

- 100% hộ đăng ký Gia đình văn hóa.
- 93% hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu Gia đình văn hoá. Trong đó chất lượng Gia đình văn hóa phải được nâng lên.
- 100% thôn giữ vững Thôn văn hóa. Trong đó chất lượng Khu dân cư văn hóa phải được nâng lên.

- 100% cơ quan, đơn vị, trường học giữ vững đơn vị văn hóa.
- Việc cưới, việc tang và lễ hội được thực hiện đúng Chỉ thị và phong tục tập quán và những quy định và hướng ước của các thôn cũng như xã ra
- Chất lượng hoạt động của BCD được nâng lên.

*** Giải pháp thực hiện:**

Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra, đề nghị các ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội quan tâm thực hiện một số biện pháp sau:

- Tập trung triển khai có hiệu quả phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên cơ sở bổ sung nội dung, tiêu chí thực hiện góp phần xây dựng nông thôn mới, nâng cao hiệu quả cuộc vận động “ Ngày vì người nghèo” gắn với việc huy động mọi nguồn lực nhằm bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo người nghèo...

- Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 27CT/TU của Bộ Chính trị (khóa VIII) và Chỉ thị 14/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội cưới văn minh tiết kiệm.

- Đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa; thôn văn hóa đi vào chiều sâu, chất lượng; nâng cao nhận thức và ý thức tự nguyện, tự giác của các gia đình trong xây dựng gia đình văn hóa; ý thức trách nhiệm của người dân và năng lực tự quản cộng đồng ở khu dân cư trong quá trình xây dựng, giữ vững danh hiệu thôn văn hóa.

- Xây dựng cơ quan, đơn vị, đạt chuẩn văn hóa phải đảm bảo chất lượng, không chạy theo số lượng, cơ quan, đơn vị, đạt chuẩn văn hóa phải hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu nhà nước giao, thực hiện tốt nếp sống văn minh, văn hóa công sở.

- Xây dựng và phát động phong trào “ Người tốt, việc tốt” gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo phong cách đạo đức Hồ Chí Minh” xây dựng con người có đủ phẩm chất về tư tưởng, đạo đức, lối sống và nhân cách văn hóa, đáp ứng yêu cầu từng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, nhằm ngăn chặn và đẩy lùi các loại văn hóa phẩm phản động, độc hại, các hoạt động văn hóa thiếu lành mạnh trên địa bàn dân cư.

3.Đề xuất và kiến nghị:

1. Đối với huyện:

- Đề nghị phòng văn hóa Thể thao và Du lịch huyện nghiên cứu tham mưu cho BCD, chỉ đạo việc triển khai thực hiện đồng bộ trong toàn huyện về thực hiện Chỉ thị 27- CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội” và Quyết định số

308/QĐ -TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đến nay có một số xã thực hiện chưa tốt nên có suy bì trong nhân dân.

- Đề nghị BCD huyện thường xuyên mở các lớp tập huấn nghiệp vụ cho BCD cấp xã và được tham quan học tập kinh nghiệm ở các huyện bạn để vận dụng vào địa phương mình nhằm nâng cao chất lượng của Chỉ thị

Trên đây là báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TU, ngày 20/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội xã Kỳ Văn năm 2012 - 2022./.

Nơi nhận:

- Phòng VH TT huyện;
- TTr Đảng ủy, HĐND, UBND, MMTQ;
- Các thành viên BCD;
- Lưu. VP - VH TT./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Trường Chinh